

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXI
về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I
và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

Ngày 18/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (họp mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

1. Hội nghị nhất trí cao với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị quý I.

Trong quý I năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, bất ổn, giá cả đầu vào các nguyên liệu sản xuất nông sản tăng cao, giá đầu ra các sản phẩm nông nghiệp giảm, thời tiết diễn biến phức tạp... đã tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI trên các mặt và đạt được những kết quả quan trọng:

Tổng giá trị sản phẩm các ngành sản xuất chính đạt 1.393,757 tỷ đồng, tăng 8,5%, trong đó: Công nghiệp - xây dựng tăng 16,06%, thương mại - dịch vụ tăng 4,51%, nông - lâm - thủy sản tăng 2,28%. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong huyện cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Đã chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền và hướng dẫn cho các ngành chức năng, các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước và địa phương; tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đúng theo chỉ đạo của cấp trên; hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2022; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2023 theo kế hoạch và đạt kết quả cao; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của

các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận. Thực hiện nghiêm Quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn huyện...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn: Một số hạn chế, khó khăn của năm 2022 khắc phục chậm; sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, thu ngân sách đạt thấp, thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch đề ra; giải ngân vốn đầu tư công huyện chưa đạt yêu cầu; tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công một số công trình dự án còn chậm; việc thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công chưa đạt theo kế hoạch đề ra; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép và ô nhiễm môi trường tại một số cụm công nghiệp vẫn còn xảy ra; công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng cải cách thủ tục hành chính của huyện; tỷ lệ phát triển đảng viên đạt thấp; công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa gặp nhiều khó khăn; công tác dân vận ở một số địa phương còn nhiều hạn chế, khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn.

2. Hội nghị thống nhất trong quý II cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

2.1. Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư các dự án trên địa bàn; phối hợp với tỉnh triển khai thi công các công trình, dự án trọng điểm đã được phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công.

2.2. Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023, chuẩn bị cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2023; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và cây trồng. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

2.3. Đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới". Tiếp tục giữ vững các xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo xã Vĩnh An hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới; đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

2.4. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bảo đảm chất lượng hàng hóa phục vụ nhân dân. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và các nguồn lực để

đầu tư nâng cấp, tôn tạo, khai thác có hiệu quả các di sản di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, bảo đảm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu gắn với thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, chống lãng phí.

2.5. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện bảo đảm theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường.

2.6. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Chương trình hành động về "Phấn đấu xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn đô thị loại IV và sớm đạt các tiêu chí thành lập thị xã". Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị bảo đảm theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Phong và các xã dự kiến trở thành phường theo Đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của đô thị loại V Tây Giang theo quy hoạch.

2.7. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị, các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...; duy trì và nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng, tôn tạo, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và các danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, nâng cao chất lượng dạy và học ở các bậc học, chú trọng phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh; thực hiện tốt công tác xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2023. Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tiêm chủng phòng Covid-19 đạt chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhất là tuyến cơ sở; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quy định; thực hiện tốt các chương trình dân số, gia đình, trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ các hoạt động y dược tư nhân trên địa bàn huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách và các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; triển khai thực hiện công tác

giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện.

2.8. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, công sở, các địa bàn trọng yếu và các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương. Chỉ đạo các xã Tây Thuận, Bình Tân, Tây Vinh, Tây Phú, Tây Xuân tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Chủ động nắm tình hình, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn... Đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nội chính tăng cường phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tiếp tục tổ chức thanh tra theo kế hoạch, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Thực hiện nghiêm Quy chế tiếp dân định kỳ và tiếp dân thường xuyên, Quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn huyện.

2.9. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Triển khai tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các hội nghị thông tin thời sự; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng đối tượng Đảng theo kế hoạch.

Tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, đơn vị; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của cấp trên về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Giải quyết tố cáo, khiếu nại kịp thời, đúng quy định.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận; phát huy vai trò công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

2.10. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân và bộ máy chính quyền các cấp. Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện và mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước; kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quy định tiếp dân định kỳ, đối thoại, giải quyết đúng pháp luật các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân.

2.11. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội, đoàn viên; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phản ánh kịp thời cho cấp ủy đảng để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tăng cường phát triển hội, đoàn viên và xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn huyện và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giao Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các cơ quan của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện,
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ**



Lê Bình Thanh